

ชาวบ้านเดือดร้อนร้านสกปรกเสีย ส่งกลิ่นเหม็น-สีฟุ้งกระจาย



ข้าพเจ้า นายสุพจน์ อาศัยอยู่ หมู่ 1 อาคารพาณิชย์ ต.บางศรีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มีเรื่องเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีกลิ่นรบกวนและสีฟุ้งกระจาย เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแก่

ผู้อาศัยบริเวณนั้น

ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพในปัจจุบันได้ และทำให้ผู้อาศัยไม่ได้ เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 125/12 และ 125/13 ต.บางศรีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้เปิดทำการสกปรกพื้นสีเสียดเพื่อจำหน่าย มีกลิ่นเหม็นและสีฟุ้งกระจายออกมารบกวนเป็นอย่างมาก

ข้าพเจ้าได้ไปแจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางศรีทอง, ศูนย์ดำรงธรรม และสถานีตำรวจภูธรบางกรวยแล้ว ตั้งแต่เดือน



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ **วันที่ 6 ธันวาคม 2560**

หนังสือพิมพ์ **คมชัดลึก** ปีที่ **17** ฉบับที่ **5873** หน้า **9**

สิงหาคมที่ผ่านมา ให้อำนาจเข้ามาดำเนินการแล้ว แต่ก็ยังเหมือนเดิม เจ้าของกิจการก็ยังดำเนินการเหมือนเดิม มิได้แก้ไขหรือหยุดดำเนินการแต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและสีที่ฟุ้งกระจายเป็นอย่างมาก วอนเข้ามาช่วยเหลือผมด้วย

สุพจน์

ตอบ

เจ้าหน้าที่งานเทศบาล งานนิติการและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี ชี้แจงว่า มีการร้องเรียนเข้ามาหลายรอบแล้วในปัญหาของเรื่องนี้ ทั้งทางศูนย์ดำรงธรรม และสถานีตำรวจภูธรบางกรวย ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้รับรู้ในปัญหาเรื่องนี้แล้วเหมือนกัน และกำลังพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้กันอยู่

โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาระงับร้านสกรีน

เสื้อยืดแล้ว และให้เจ้าของร้านจัดเก็บสินค้าเป็นสต็อกเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นและสีฟุ้งกระจาย เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ยอมรับว่าส่งกลิ่นเหม็นทำให้ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ เจ้าหน้าที่จึงให้เจ้าของร้านย้ายออกจากบริเวณพื้นที่ตรงบริเวณนั้น โดยเจ้าของร้านได้ขอเวลาในการหาสถานที่ใหม่ เนื่องจากเจ้าของร้านอยู่ในพื้นที่นี้มานานกว่า 10 ปีแล้ว จึงขอเวลาในการหาที่สถานที่แห่งใหม่

และตอนนี้ทางร้านได้ปิดกิจการลงแล้ว และได้เก็บสินค้าให้เป็นสต็อกตามที่เจ้าหน้าที่สั่ง ซึ่งก็ยังส่งกลิ่นเหม็นอยู่ เพราะเสื้อผ้าที่ผลิตขึ้นมาพออยู่รวมกันเป็นจำนวนมากๆ ก็จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านเหมือนเดิม โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้เจ้าของร้านดำเนินการอย่างไรก็ได้เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชาวบ้านบริเวณนี้